



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๐๓๓.๑/๖๐๒

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บริการปี ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เพื่อให้กระบวนการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา


ในการนี้ กลุ่มพัสดุ ได้จัดรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บริการปี ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ไม่มีการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บริการปี ๒๕๖๖ จึงขอรายงานเพื่อทราบเพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT๒ พร้อมขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายศุภเมธี เกษวิริยะการ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

- ทราบ
- อนุญาต


(นายออลกต พวงพุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บริการปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เดือน	ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ				ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	จำนวน (เรื่อง)	ดำเนินการ แล้ว (เรื่อง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เรื่อง)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (เรื่อง)	จำนวน (เรื่อง)	ดำเนินการ แล้ว (เรื่อง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เรื่อง)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (เรื่อง)		
ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีขั้นตอนในการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ปฏิบัติงาน
ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีคู่มือ
มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
เมษายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
กันยายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
รวม ๑๒ เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

หมายเหตุ

ในรอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง ๒ ประเด็น